

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของ
ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้เขียน นางสาวพุทธชาติ สมณา

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงพยอม ปัญญา กรรมการ

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างมาก โดยเป้าหมายหลักของการรักษาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวและลดการทำงานของหัวใจ วิธีการรักษาด้วยยาเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายดีขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา และพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 90 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสัมภาษณ์การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา ได้ค่าความตรงด้านเนื้อหา .84 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้ยา ได้ค่าความตรงด้านเนื้อหา .85 ความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ ทดสอบโดยการใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา .93 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้ยา .80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1. การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว แผลกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเท่ากับ 44.45 (S.D. = 11.24) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลเกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอดส์และการรับประทานยาและด้านพฤติกรรมการใช้ยาอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการป้องกันหรือจัดการกับอาการข้างเคียงของยาอยู่ในระดับน้อย และเมื่อแยกตามวัยพบว่า การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยผู้ใหญ่อยู่ในระดับน้อยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.95 (S.D. = 11.30) ผู้ป่วยสูงอายุอยู่ในระดับปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.02 (S.D. = 11.29)

2. พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว แผลกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.47 (S.D. = 2.99) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมรับประทานยาถูกต้องตามหลักการ และพฤติกรรมปฏิบัติตัวในการป้องกันหรือจัดการกับอาการข้างเคียงจากการใช้ยาอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง พฤติกรรมการปฏิบัติตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อแยกตามวัย ผู้ป่วยผู้ใหญ่ พฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับเหมาะสมมากมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.93 (S.D. = 3.94) ผู้ป่วยสูงอายุ พฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.46 (S.D. = 3.29)

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อประกอบการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว มีพฤติกรรมการใช้ยาเหมาะสมมากขึ้น โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม